
Skólaráðsfundur 11.11.2022 kl. 8:20 

 

Mætt voru: Kristrún Guðjónsdóttir (skólastjóri), Hulda María Magnúsdóttir (deildarstýra), 

Friðþór Vestmann Ingason (fulltrúi kennara), Jón Hákon Halldórsson (fulltrúi kennara), Elva 

Hjálmarsdóttir (fulltrúi foreldra), Hanna Steinunn Steingrímsdóttir (fulltrúi foreldra), Amelía 

Carmen Agnarsdóttir 9. SVJ (fulltrúi nemenda) 

 

Skólahúsnæðið 

● Gengið um hluta af skólahúsnæðinu og skoðað.  

○ Athugasemdir gerðar við frágang sums staðar.  

○ Margt komið til ára sinna, þarf að taka húsnæðið út og laga.  

● Vatnsbrunnar.  

● Hvað getur skólaráð gert til að þrýsta á að gangi hraðar að fá úrbætur.  

○ Kristrún kannar hvaða leið er best að fara í því 

 

Desemberskipulag  

● Stendur ekki til að fara í kirkjuferð á aðventunni, eitthvað annað verður gert, t.d. 

vasaljósaganga 

● Búið að leggja til að vera með jólaleikrit í stað helgileiksins (5. bekkur) 

● Skreytingadagur verður 25. nóvember, orðið að hefð 

● Jólabingó fyrir nemendur 

● Skrekkshópurinn gerir jólaleikrit og/eða jólamyndband 

● Tillaga frá foreldri - Leikrit gert í hverjum árgangi, tvær sýningar, minni leikrit í 1.-8. 

bekk, stórt leikrit hjá 9.-10. bekk 

 

Önnur mál 

● Rætt um að hafa matseðil fyrir grænmetisfæði sýnilegan samhliða almenna 

matseðlinum 

 

Fundi slitið kl. 9:44 

 

 

 

 

 

 


